



วันสงกรานต์ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖



วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม มณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกา และทางตะวันออกของประเทศอินเดีย สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี เป็นวันขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันระบุเป็นวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายน ของทุกปี

พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อไป ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นในช่วงของฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในชีวิตสมัยใหม่ของสังคมไทยเกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสงฆ์น้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ปัจจุบันมีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริมจนคลาดเคลื่อนบิดเบือนไป เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวว่าเป็น Water Festival หรือ สงครามน้ำ เป็นภาพของการใช้น้ำเพื่อแสดงความหมายเพียงประเพณีการเล่นน้ำ



ที่มา Wikipedia.org

กิจกรรม

❖ บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับเกียรติบัตร “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี ๒๕๕๕”



งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร มจพ. ได้กำหนดจัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่อังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธีรฤดี บุญยโสภณ อธิการบดี มจพ. ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๘ คน

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี ๒๕๕๕” และ นางสาวพิรฉัตร ลางดี นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ที่ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕ ในครั้งนี้ด้วย

❖ **สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มจพ. ประจำปี ๒๕๕๖**

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มจพ. ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และหน้าอาคารนวมินทรราชินี โดยมีพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีการถวายภัตตาหารเช้า และพิธีถวายผ้าบังสุกุล (ไม่มีกิจกรรมใส่บาตร) จากนั้นมีพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารและผู้บริหาร มีพิธีสงฆ์นำหลวงพ่อสึงห์ โดยมี อธิการบดีเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน



❖ **สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดงานพิธีสงฆ์และพิธีรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารสำนัก ประจำปี ๒๕๕๖**



เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดงานพิธีสงฆ์และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้อง ๕๑๐ ชั้น ๕ อาคารอเนกประสงค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่แสดงมุทิตาจิตขอพรจากผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป

❖ **การปรับปรุงห้องสุขา อาคารอเนกประสงค์**

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโครงการปรับปรุงห้องสุขา บริเวณชั้น ๓ ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ อาคารอเนกประสงค์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ซึ่งระหว่างนี้อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการ ดังนั้นทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

❖ **การปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม อาคารอเนกประสงค์**

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม บริเวณชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ โดยจะเริ่มดำเนินการปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งระหว่างนี้อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการ ดังนั้นทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖



จัดทำโดย : ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ปรึกษา : ผศ.ชาญชัย กุศลจิตรกรณ / รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรถทิมากุล

กองบรรณาธิการ : ธีญนันท์ กระจดาช / วิชระ พิทยานันท์ / อนุชิต ชำบำเหน็จ / เตมีย์ ช่วยชูวงศ์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนประชากรราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐

โทรศัพท์ : ๐-๒๕๕๕-๒๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๕

เว็บไซต์ : <http://www.icit.kmutnb.ac.th/> e-mail : icit_academic@kmutnb.ac.th

